

22 เมษายน 2558 หน้า 22



☒ **เยี่ยมชมสหกรณ์ยางพารา.....**คณะสื่อมวลชนจากส่วนกลางเยี่ยมชมการดำเนินงานของชุมนุมสหกรณ์การยางกระบี่ จำกัด อ.เมือง จ.กระบี่ ในโอกาสที่เดินทางไปร่วมงาน “วันพระยารัษฎา ปีดา ยางพาราไทย และวันยางพาราแห่งชาติ ประจำปี 2558” ซึ่งจัดขึ้นที่ จ.ตรัง เมื่อวันก่อน

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แห้วหน้า

ข่าวเกษตร



สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 67/25 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th

22 เมษายน 2558 หน้า 17



วันยางพารา : คณะสื่อมวลชนจากส่วนกลางเยี่ยมชมการดำเนินงานของ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด อ.เมือง จ.กระบี่ ในโอกาสที่เดินทางไปร่วมงาน “วันพระยารัษฎา บิดายางพาราไทย และวันยางพาราแห่งชาติ ประจำปี 2558” ที่ จ.ตรัง เมื่อเร็วๆ นี้



ข่าวเกษตร



สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 67/25 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th

22 เมษายน 2558 หน้า 12

สกกย.ครบรีของบอดหนุน8.1ล้าน ก่อสร้างโรงงานยางแผ่นรมควัน

นครราชสีมา : นายอมรศักดิ์ พันธุ์รักษ์ สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ตามที่สหกรณ์กองทุนสวนยางครบรี จำกัด ได้จัดทำโครงการเพิ่มมูลค่ายางพาราแก้ไขปัญหาราคายางพาราดกต่ำ วางเป้าหมายก่อสร้างโรงงานแปรรูปยางแผ่นรมควัน ในเขตพื้นที่ หมู่ 2 ตำบลลำเพียก อำเภอบัวชุม จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 แห่ง งบประมาณ 8,100,000 บาท เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางด้วยการเพิ่มมูลค่ายางพารา และแก้ไขปัญหาราคายางพาราดกต่ำ ตามนโยบายแก้ไขปัญหาราคายางพาราดกต่ำของรัฐบาล สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา โดยได้จัดทีมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ประสานงานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เพื่อชี้แจงให้ทราบว่าจะโครงการดังกล่าวจะมีการเสนอเป็นแผนงานโครงการของจังหวัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แต่มีเงื่อนไขต้องให้สหกรณ์จัดหาเงินสมทบ

โครงการ 1.1 ล้านบาท จึงขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเห็นชอบด้านนายธนาวุฒิ บุญประสิทธิ์ ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์กองทุนสวนยางครบรี จำกัด กล่าวว่า สหกรณ์จัดตั้งยังไม่ครบปี เพราะมีการแยกตัวออกมาจากสหกรณ์ผู้ปลูกยางพาราลำเพียก จำกัด ในปี 2557 ปัจจุบันมีสมาชิก 43 คน ทุนดำเนินงานประมาณ 43,000 บาท ดำเนินธุรกิจโดยเป็นตัวกลางในการเชิญพ่อค้ามาประมูลและรวบรวมยางจากสมาชิก ในรอบ 7 เดือนที่ผ่านมา ณ 31 มีนาคม 2558 คาดว่ามีผลกำไร 5,683.57 บาท โครงการที่เสนอนี้จะเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรชาวสวนยางในจังหวัดนครราชสีมาทั้งระบบ จึงได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้สหกรณ์เสนอขอรับงบประมาณอุดหนุนจ่ายขาดจากจังหวัดนครราชสีมา โดยสหกรณ์จะเร่งดำเนินการจัดหาเงินทุนสมทบตามโครงการ จำนวน 1.1 ล้านบาทต่อไป

22 เมษายน 2558 หน้า 1,6 (1)

คลังเร่งขงน.44แก้ห่วยแพง จ่อเตง3อธิบดีเก็บเงินต่ำเบ้า

‘จักรมณท์เล็งเสนอ คสช. ขอใช้ ม.44 เปิดทางก่อสร้างเตาเผาขยะทั่วประเทศ ไม่ต้องยึด กม.ผังเมือง เผยร่างผังเมืองใหม่มาตาพุดทำพื้นที่อุตสาหกรรมสูญอื้อ เงินลงทุนหาย 6 หมื่นล้าน (อ่านต่อหน้า 6)

ต่อจากหน้า 1

แก้ห่วยแพง

ขงใช้‘ม.44’ลุยสร้างเตาเผาขยะ

เมื่อวันที่ 19 เมษายน นายจักรมณท์ ผาสุกวนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่า ภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่มาตาพุด จ.ระยอง กำลังประสบปัญหาจากผังเมืองฉบับใหม่ ที่ลดพื้นที่สีม่วงของภาคอุตสาหกรรมลงจากเดิมที่มี 4.2 หมื่นไร่ เหลือเพียง 2.2 หมื่นไร่ ทำให้ไม่สามารถขยายการลงทุนของภาคอุตสาหกรรมได้ แต่คาดว่าปัญหานี้จะหาข้อสรุปได้ในระดับพื้นที่

นายจักรมณท์กล่าวว่า ผังเมืองดังกล่าวยังกระทบโครงการก่อสร้างเตาเผาขยะผลิตไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองกับกลุ่มบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพราะถูกปรับผังเป็นสีเขียว ไม่สามารถสร้างโรงงานใดๆ ได้ ส่งผลกระทบต่อนโยบายกำจัดมลพิษและการกำจัดกากอุตสาหกรรมของรัฐบาลรวมทั้งชาวบ้านในพื้นที่ที่เห็นด้วยกับโครงการนี้ หากจะแก้ไขปัญหานี้ด้วยวิธีปกติ จะต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 2 ปี อาจส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในพื้นที่มาตาพุดได้

“มีแนวคิดที่จะเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้ใช้มาตรา 44 รัฐธรรมนูญ ฉบับชั่วคราว กำหนดให้เตาเผาขยะที่จะสร้างขึ้นในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศสามารถก่อสร้างได้โดยไม่ต้องติดกับกฎหมายผังเมือง เนื่องจากเป็นโครงการที่สร้างสรรคเกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่าย และโรงงานเผาขยะต้องอยู่ไม่ไกลจากตัวเมือง เพื่อลดต้นทุนการขนส่งขยะ หากใช้วิธีการปกติอาจแก้ไขได้ช้า” นายจักรมณท์กล่าว และว่า การแก้ไขปัญห ขยะชุมชน และขยะอุตสาหกรรมนี้ ประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่ใช้เตาเผาในการกำจัด

ขยะแทบทั้งสิ้น โดยเฉพาะญี่ปุ่นมีเตาเผาขยะกว่า 1,000 แห่ง ในจำนวนนี้มีกว่า 300 แห่งที่ผลิตไฟฟ้าได้ด้วย

ซีผังเมืองมาตาพุดเจง6หมื่นล.

นายประจักษ์ ไสธศักดิ์ ประธานชมรมผู้ประกอบการมาตาพุด กล่าวว่า ร่างผังเมืองมาตาพุดฉบับใหม่ของกระทรวงมหาดไทยนี้ ลดพื้นที่สีม่วงเพื่อการประกอบการอุตสาหกรรมลงจากเดิมกว่า 40% ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่มาตาพุดเป็นอย่างมาก ส่งผลกระทบต่อโรงงานปิโตรเคมีขนาดใหญ่กว่า 20 ราย ไม่สามารถขยายกิจการต่อไปได้ ทั้งที่บางส่วนลงทุนซื้อที่ดินเพื่อรองรับการขยายโรงงานไว้แล้ว

“ปัญหาผังเมืองที่เกิดขึ้น ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติอย่างรุนแรง ทำให้โรงงานเกือบทั้งหมดต้องชะลอโครงการลงทุนออกไปจนกว่าผังเมืองฉบับใหม่จะแล้วเสร็จ คาดว่าต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 5 ปี สร้างความเสียหายเป็นเม็ดเงินลงทุนกว่า 6 หมื่นล้านบาท ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยโดยรวม เพราะจีดีพี (ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ) ของ จ.ระยอง มีมูลค่ากว่า 7 แสนล้านบาท สูงสุดเป็นอันดับ 2 รองจากกรุงเทพฯ และมีอัตราการขยายตัว 34% ต่อปี จะต้องหยุดชะงักไป” นายประจักษ์กล่าว

เอกชน-ชุมชนขอแก้ผังเมืองใหม่

นายประจักษ์กล่าวว่า นอกจากนี้ ร่างผังเมืองมาตาพุดฉบับใหม่ ยังปรับผังสีบริเวณท่าเรืออุตสาหกรรมจากเดิมสีขาวยที่เปิดให้ประกอบกิจการท่าเรือและการขนส่งได้ มาเป็นสีฟ้าที่ห้ามการก่อสร้างท่าเรือทุกชนิด กระทั่งต่อการขยายท่าเรือมาตาพุดเฟส 3 ดังนั้น ภาคส่วนในพื้นที่ที่มีส่วนได้เสียจึงร่วมกันตั้งคณะทำงานร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม ส่วนราชการ ชุมชน และภาค

เอกชน ร่างผังเมืองฉบับใหม่ เพื่อเสนอคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดนำไปพิจารณาปรับแก้ร่างผังเมืองมาตาพุด มีความเห็นว่าพื้นที่อุตสาหกรรมที่เหมาะสมควรอยู่ที่ 3.43 หมื่นไร่ สามารถรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมได้ไม่ต่ำกว่า 10 ปี

นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ระยอง กล่าวว่า ตามร่างผังเมืองที่คณะทำงานกระทรวงอุตสาหกรรม ส่วนราชการ ชุมชน และภาคเอกชน เสนอให้ปรับพื้นที่ร่างผังเมืองมาตาพุดของกระทรวงมหาดไทย โดยขยายพื้นที่เป็น 3.43 หมื่นไร่นั้นทาง อบจ.ระยองเห็นด้วย เพราะเป็นการพบกันครึ่งทางระหว่างชาวบ้านกับโรงงาน แต่ติดปัญหาในข้อปลีกย่อยบางส่วน อาทิ การกำหนดพื้นที่กันชนระหว่างเขตอุตสาหกรรมกับชุมชนนั้น ควรจะใช้พื้นที่ส่วนใด และมีขนาดมากน้อยแค่ไหน คาดว่าน่าจะแก้ไขปัญหาคความขัดแย้งได้ในระดับพื้นที่จังหวัด และสามารถประสานผลประโยชน์ทุกฝ่ายได้อย่างลงตัว

สคร.ขงแผน‘พีพีพี’1.35ล้านล้าน

นายกุลิศ สมบัติศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กล่าวว่า สคร.จะทำรายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การเปิดให้เอกชนร่วมลงทุน 5 ปี ทั้งหมด 20 โครงการ 65 โครงการ มูลค่าลงทุน 1.35 ล้านล้านบาท เสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาในเร็วๆ นี้ หลังคณะกรรมการร่วมลงทุน (พีพีพี) อนุมัติร่างของแผนดังกล่าวแล้ว โดยตัดกิจการด้านท่าอากาศยานออกจากการเปิดให้เอกชนร่วมลงทุน หลังมีการณีปัญหาการตรวจสอบมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) อย่างไรก็ตาม เดิมทีการเปิดให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการสนามบินนั้น ส่วนใหญ่เป็นสนามบินขนาดเล็กในต่างจังหวัดเท่านั้น

นายกุลิศกล่าวว่า นอกจากนี้ สคร.จะออกประกาศเกณฑ์มูลค่าโครงการที่ต้องเปิดให้เอกชนร่วมลงทุน ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 5 พันล้านบาทขึ้นไป สำหรับโครงการลงทุนที่ต่ำกว่า 5 พันล้านบาท คณะกรรมการพีพีพีกำหนดกรอบว่าโครงการที่มูลค่าต่ำกว่า 1 พันล้านบาท และมีกฎหมายเดิมกำหนดการคัดเลือกเอกชนไว้แล้ว เช่น ที่ราชพัสดุ ให้ดำเนินการตามกฎหมายที่กำหนดไว้ ส่วนที่ไม่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจของรัฐมนตรีสั่งกั

22 เมษายน 2558 หน้า 1,6 (2)

ในการพิจารณา และรายงานให้คณะกรรมการ
พีพีพีรับทราบ

‘เงิน-ญี่ปุ่น’ สนับสนุนลงทุนไทย

นายกุลิศกล่าว ว่า ส่วนโครงการลงทุนที่มี
มูลค่าเกินกว่า 1 พันล้านบาท แต่ไม่ถึง 5 พัน
ล้านบาท จะตั้งอนุกรรมการขึ้นมาพิจารณา
เป็นรายโครงการว่าควรปฏิบัติตามกฎหมาย
การร่วมลงทุนหรือไม่ หรือจะผ่อนผันให้ใช้
เกณฑ์โครงการที่มีมูลค่าต่ำกว่า 1 พันล้าน
บาท จะช่วยป้องกันไม่ให้หน่วยงานต่างๆ
แย่งย่อยโครงการลงทุน เพื่อไม่ให้เข้าเกณฑ์
พ.ร.บ.ร่วมลงทุน

นายกุลิศกล่าวว่า ทั้งนี้ คณะกรรมการ
พีพีพีจะจัดตั้งกองทุนพัฒนาโครงการขึ้น
โดยจัดสรรงบประมาณวงเงิน 500 ล้านบาท
เพื่อศึกษาความเป็นไปได้โครงการ หากผล
การศึกษาก่อนออกมาเหมาะสมให้เอกชนร่วม
ลงทุน แล้วเปิดประมูลคัดเลือกเอกชนมาร่วม
โครงการ จนมีการลงนามในสัญญา เอกชนที่
ชนะการประมูล ต้องจ่ายเงินค่าศึกษาโครงการ
คืนให้กับกองทุน เพื่อหมุนเวียนใช้ศึกษาความ
เป็นไปได้ของโครงการอื่นๆ ต่อไป

นายกุลิศกล่าวว่า สำหรับ 20 โครงการ รวม
65 โครงการ วงเงิน 1.35 ล้านล้านบาท นั้น
ภายในปีนี้ โครงการที่มีความพร้อมที่ให้ออกชน
เข้าร่วมลงทุน คือ รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อ
ขยาย สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ICD)
ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และ
โครงการอินเตอร์เน็ตรอบรอบแลนด์ ภายใต้
นโยบายดิจิทัล อีโคโนมี เป็นต้น ทั้งนี้ เปิด
ให้ทั้งเอกชนไทยและต่างประเทศเข้ามาร่วม
ลงทุนได้ ขณะนี้ก็มีนักลงทุนจากจีนและญี่ปุ่น
สนใจลงทุนร่วมลงทุนในกิจการของไทยแล้ว

เร่งชิงใช้‘ม.44’แก้ห่วยแพ้ง

รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง กล่าว
ถึงกรณีที่จะใช้มาตรา 44 ตามรัฐธรรมนูญ
ฉบับชั่วคราว แก้ปัญหาสลากแพ้งว่า ขณะ
นี้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำลังทำการ
บ้านเพื่อเสนอ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกฯ โดยโจทย์ที่สำนักงานสลากฯ ต้อง
พิจารณาคือทำอย่างไรให้ราคาขายอยู่ที่คู่ละ
80 บาท คือการตั้งกองทุนซื้อคืนสลากกิน
แบ่งรัฐบาล และเพิ่มสัดส่วนรายได้ให้ผู้ค้า
เพื่อให้มีรายได้เพียงพอกับการดำรงชีพ ซึ่ง
อาจจะใช้มาตรา 44 ประกาศออกมาเลย เพื่อ
ให้มีผลทันที

ข่าวแจ้งว่า ก่อนหน้านี้ผู้ค้ารายย่อยที่ได้

โควตา 4-5 เล่ม มักจะนำสลากไปขายต่อให้
ผู้ค้ารายใหญ่หรือกลุ่ม 5 เล่ม โดยอ้างว่าเลข
ไม่สวยกลัวขายไม่ออก จะขาดทุน ซึ่งการต่อ
อายุสลากจำนวน 48 ล้านฉบับที่จะหมดอายุใน
เดือนมิถุนายนนี้ ต้องประกาศกำหนดเงื่อนไข
ว่าห้ามนำไปขายต่อ หากพบว่านำไปขายต่อ
สำนักงานสลากฯจะยึดโควตาคืนทันที

ข่าวแจ้งว่า การแก้ปัญหาสลากแพ้งนั้น
มีแนวคิดมาตั้งแต่ คสช. แต่ยังไม่สำเร็จ
ส่วนหนึ่งเป็นเพราะยังไม่มีการยึดโควตาคืน
จากกลุ่มบุคคลเดิมๆ ที่ได้รับอยู่ ล่าสุดโควตา
48 ล้านฉบับที่จะหมดอายุในเดือนมิถุนายน
นี้ มีการต่ออายุโควตาให้กับผู้ค้ารายเดิม ส่วน
ใหญ่จะเป็นกลุ่มรายย่อยและสมาคม มูลนิธิ
องค์กรการกุศล แต่ยังมีโควตาอีก 22 ล้าน
ฉบับที่จะหมดอายุในเดือนกรกฎาคมนี้ส่วน
ใหญ่จะเป็นของกลุ่มนิติบุคคล หรือ 5 เล่ม
รัฐบาลจะต่ออายุให้หรือไม่ เป็นเรื่องที่หลาย
ฝ่ายกำลังจับตามอง

คลังเผยเบิกจ่ายงบยังต่ำเป้า

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังกล่าวถึง
กรณีการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า เพราะ
ข้าราชการกลัวตรวจสอบทุจริตว่าเรื่องนี้เกิด
ขึ้นมานานแล้ว ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2557 ที่
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและตรวจ
สอบการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐ (คตร.)
มี พล.ท.อนันตพร กาญจนรัตน์ ปลัดบัญชี
ทหารบก เป็นประธาน ทำให้หน่วยงานราชการ
ระมัดระวังการเบิกจ่ายงบประมาณมาก ส่งผล
ให้จนถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2558 (6 เดือนแรก
ปีงบประมาณ 2558) เบิกจ่ายได้เพียง 51.4% จากงบ
รายจ่ายรวม 2,575 ล้านล้านบาท ซึ่งต่ำกว่าเป้า
หมายที่รัฐบาลตั้งไว้ที่ 55% ทั้งงบลงทุนและงบ

ประจำ โดยเฉพาะงบลงทุน 4.49 แสนล้านบาท
นั้น จนถึงมีนาคมเบิกจ่ายไปได้เพียง 31.08%

แหล่งข่าวกล่าวว่า จากผลการเบิกจ่ายที่
ล่าช้าอาจมีผลให้เป้าหมายเบิกจ่ายทั้งปีในภาพ
รวม 96% และงบลงทุน 87% ทำได้ลำบาก
แต่มีแนวโน้มว่าการเบิกจ่ายจะเริ่มดีขึ้นในช่วง
ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2558 เนื่องจากพบว่าโครงการ
ลงทุนของส่วนราชการทั้งหมด สามารถก่อ
หนี้ผูกพันหรือลงนามในสัญญากับเอกชนที่ได้
รับงานจากภาครัฐแล้ว 53% โดยช่วงเดือน
มีนาคมนั้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ
สั่งให้ทำหนังสือเวียนไปถึงหน่วยงานรัฐและ
รัฐวิสาหกิจแล้วว่า หากหน่วยงานใดเบิกจ่าย

ช้าอาจจะส่งผลต่อการประเมินผลงานผู้บริหาร

สะพัดคลังแดง3อริบตีใหญ่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุม ครม.
วันที่ 20 เมษายน มีแนวโน้มความเป็นไปได้ที่
กระทรวงการคลังอาจเสนอโยกย้ายข้าราชการ
โดยเฉพาะผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้
สาธารณะ (สบน.) แทนนายกฤษฎา อุทยานิน
ที่เสียชีวิต คาดว่านายสุวิชัย โรจนวานิช
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง จะเป็นผู้
อำนวยการ สบน.แทน นอกจากนี้มีกระแสข่าว
ว่าอาจมีการย้ายนายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรม
บัญชีกลาง ไปเป็นผู้ตรวจกระทรวงการคลัง
หรือรองปลัดกระทรวงการคลัง เนื่องจากไม่
สามารถทำให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย
ที่วางไว้ โดยผู้ที่คาดว่าจะเป็นผู้ตรวจบัญชี
กลางแทนมี 3 คน คือ น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนาโชติ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง นายประสิทธิ์
สืบชนะ รองปลัดกระทรวงการคลัง และนาย
อำนาจ ปรีมนวงศ์ รองปลัดกระทรวงการคลัง

นอกจากนี้ยังมีกระแสข่าวว่านายประสงค์
พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร และนายสมชาย
พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต อาจถูกย้าย
เช่นกัน โดยเฉพาะกรมสรรพากรที่จัดเก็บภาษี
ต่ำกว่าเป้าหมายมาก โดยมีกระแสข่าวว่านาย
อำนาจ นายสาธิต รังคสิริ ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง และนายพงษ์ภาณุ เศวต
รุทรย์ รองปลัดกระทรวงการคลัง จะมาเป็น
อธิบดีแทนใน 2 กรมดังกล่าว

รถร่วมขสมก.ทวงขึ้นค่าตัว2บ.

นางภัทรวดี กล่อมจรรยา นายกษมาคม
ผู้ประกอบการรถโดยสารประจำทาง หรือรถ
ร่วมองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
กล่าวว่า ช่วงปลายเดือนเมษายนนี้จะไปยื่น
หนังสือถึง พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อทวงถามการ
พิจารณาปรับขึ้นค่าโดยสารรถเมล์ธรรมดา
และรถเมล์ปรับอากาศอีก 2 บาท จากปัจจุบัน
รถเมล์ธรรมดา 9 บาท เพิ่มเป็น 11 บาท
และรถปรับอากาศขึ้นตามระยะทางจาก 12-
24 บาท เป็น 14-26 บาท หลังพ้นกำหนด
ที่กระทรวงคมนาคมขอเวลาพิจารณาตั้งแต่
เดือนมีนาคมที่ผ่านมา

นางภัทรวดีกล่าวว่า ข้อตกลงเดิมผู้
ประกอบการรถร่วม ขสมก.เคยเสนอขอขึ้น
ค่าโดยสาร 3 บาท แต่กระทรวงคมนาคมระบุว่า
ขอเสียยาวเบื้องต้นก่อน โดยอนุมัติให้ปรับ

22 เมษายน 2558 หน้า 1,6 (3)

ขึ้นระยะแรก 1 บาท ส่วนระยะสองขอเวลาพิจารณา 1 เดือน เพื่อดูว่ามีต้นทุนอะไรบ้างที่สูงขึ้น และกระทบค่าโดยสารแคโทน ตอนนี้นำไปเกิน 1 เดือนแล้วยังเงยบออยู่ จึงต้องทางตามให้เกิดความชัดเจน เพราะการปรับขึ้นเพียง 1 บาท ยังขาดทุนอยู่

โอดยิ่งขาดทุน-หยุดวิ่งกว่าครึ่ง

นางภัทรวดีกล่าวว่า ผู้ประกอบการรถเมล์ร่วมเอกชนยังขาดทุนอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนรถเมล์ธรรมดา รวมค่าเชื้อเพลิง ค่าพนักงาน ค่าซ่อมบำรุง เฉลี่ยอยู่ที่ 5,000 บาท/คัน/วัน แต่มีรายได้แค่ 4,500 บาท ขาดทุนอยู่ 500 บาท ส่วนรถปรับอากาศมีต้นทุน 6,500 บาท/คัน/วัน แต่มีรายได้เฉลี่ยแค่ 5,500 บาทเท่านั้น ขณะที่มาตรการเยียวยาส่วนลดค่าก๊าซซีเอ็นจีจากภาครัฐลดละ 3 บาท ไม่เพียงพอ เพราะเติมได้แค่ 15 วัน ก็ครบโควตาที่กำหนดแล้ว

นางภัทรวดีกล่าวว่า ธุรกิจรถเมล์มีปัจจัยลบกระทบหลายด้าน ทั้งถูกควบคุมค่าโดยสารให้ต่ำกว่าความเป็นจริง ประชาชนใช้บริการน้อยลงเพราะเลือกใช้รถไฟฟ้า รถตู้หรือรถส่วนตัวเพิ่มขึ้น รวมถึงการขาดแคลนพนักงานขับรถ ทำให้ขณะนี้ผู้ประกอบการทยอยหยุดวิ่งรถเพิ่มอย่างต่อเนื่อง จากรถเมล์เอกชนที่มีในระบบ 4,000 คัน ปัจจุบันเหลือวิ่งให้บริการไม่ถึง 2,000 คัน หากอนาคตยังเป็นแบบนี้จะเห็นรถเมล์วิ่งให้บริการลดลงเรื่อยๆ เพราะทนสู้กับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นไม่ไหว หากคันไหนเสียมากซ่อมไม่ไหวก็ต้องทิ้งไว้หรือขายต่อ หรือบางคันรถพร้อมแต่ไม่มีคนขับก็ต้องจอดทิ้งไว้ที่ตู้ ถือเป็นปัญหาใหญ่ของธุรกิจรถเมล์ไทย จึงต้องการให้ภาครัฐเข้ามาดูช่วยแก้ปัญหาทั้งระบบ เพราะหากผู้ประกอบการอยู่ไม่ได้ ความเดือดร้อนจะตกอยู่กับประชาชน

ขงแผนยางพาราปี58/59

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า สืบตาดนี้ นายอานวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ เตรียมนำเสนอแผนการจัดการยางพาราทั้งระบบ ปีการผลิต 2558/2559 ให้คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กบย.) พิจารณา โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนสำคัญ คือ การบริหารอุปสงค์และอุปทานยางพารา โดยรัฐบาลให้สินเชื่อในการปรับเปลี่ยนพื้นที่สวนยางเป็นการเกษตรอื่นๆ ครัวเรือนละ 100,000 บาท วงเงิน 10,000 ล้าน

บาท เพื่อลดอุปทานยางมากขึ้น มีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการ 117,000 ราย แต่การอนุมัติสินเชื่อจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ยังล่าช้า เนื่องจากพบว่าเกษตรกรบางรายมีภาระหนี้สินจากการซื้อรถยนต์ก่อนหน้า ทำให้ไม่สามารถอนุมัติได้ทั้งหมด

นายปีติพงศ์กล่าวว่า ขณะเดียวกันก็สนับสนุนให้มีการใช้ยางพาราเพิ่มขึ้น โดยใช้กลไกระหว่างรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ให้ต่างประเทศซื้อยางพาราจากไทยเพิ่ม โดยเฉพาะจีนและรัสเซีย นอกจากนี้ยังต้องเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศให้มากขึ้น แบ่งเป็นการสร้างโรงงานแปรรูปยางพารา และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) นำยางพาราไปใช้ในท้องที่มากขึ้น รวมทั้งส่วนราชการต่างๆ ก็ต้องนำยางพาราไปใช้มากขึ้น ขณะนี้อยู่ระหว่างกำหนดมาตรฐานว่าจะนำไปใช้ส่วนใดบ้าง หากดีมาตรฐานและซับซ้อนมีความสอดคล้องกัน ก็อาจไม่จำเป็นต้องใช้โครงการผูกมัดทั้งกันชน (บัพเฟอร์ฟันด์) มารักษาเสถียรภาพราคายางก็ได้

'บิ๊กฉัตร' เชิญทูตพึงผลงาน6เดือน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 20 เมษายน พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จะแถลงผลงาน 6 เดือนของกระทรวง พร้อมทั้งจัดนิทรรศการโชว์ผลงานด้านต่างๆ โดยเชิญเอกอัครราชทูตต่างชาติประจำประเทศไทย สมาคมการค้าในและต่างประเทศ เข้าร่วมฟังแถลงและเปิดให้ซักถามด้วย โดยมีทูตหลายประเทศยืนยันมาร่วมงานแล้ว เช่น สวิตเซอร์แลนด์, กัมพูชา, เปรู, แอฟริกาใต้, ซิลี, บราซิล, เม็กซิโก และสหรัฐอเมริกา-อเมริกาใต้ นอกจากนี้ยังมีทูตพาณิชย์หรือผู้ช่วยพาณิชย์จาก 40 ชาติ เช่น เยอรมนี อังกฤษ สเปน เอเชีย เช่น จีน เกาหลีใต้ อินเดีย อเมริกาใต้ เช่น เปรู ซิลี บราซิล แอฟริกา อเมริกา ออสเตรเลีย โดยจะมีการถ่ายทอดสดผ่านทวีตเตอร์และเฟซบุ๊กของ พล.อ.ฉัตรชัยและนางอภิรติด้วย

รมช.พาณิชย์แจงส่งออกกบฏ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางอภิรติ ต้นตราภรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า "หลายท่านเป็นห่วงตัวเลขการส่งออกที่ต่ำกว่าที่คาด ทางกระทรวงพยายามหาทางกระตุ้นทุกวิถีทาง วิเคราะห์หาสาเหตุและทางแก้ไข เราพบว่าไม่มีทาง

ลัด สิ่งหนึ่งที่เรพบคือทุกวันนี้การค้าคือการลงทุน การลงทุนคือการค้า สินค้าที่ไทยเคยส่งออกหลายตัว ในวันนี้เราได้ไปลงทุนในต่างประเทศเพื่อแก้ปัญหาที่ติดกันทางการค้าหรือเพื่อต้นทุนที่ต่ำกว่า ในทางกลับกันมีบริษัทข้ามชาติที่ลงทุนในไทยเพื่อส่งออก ได้ย้าย

ฐานการผลิตเพื่อหาแหล่งผลิตที่ต้นทุนต่ำกว่าเรา ทำให้ยอดการส่งออกสินค้าอื่นๆ ลดไป เราต้องปรับปรุงความสามารถในการแข่งขันเพื่อตั้งให้บริษัทเหล่านั้นคงอยู่และขยายการลงทุนในประเทศไทยต่อไป"

"ระยะสั้นคงเร่งเรื่องการตลาดให้มากที่สุด สำหรับระยะกลางและยาว เราแนะนำเส้นทางผลิตและการค้าสินค้าแต่ละชนิดมาปลูกเพื่อวิเคราะห์ห่วงโซ่การผลิตแต่ละเส้นเพื่อหาแนวทางพัฒนาสินค้า การซื้อขายเป็นฐาน และระบบโลจิสติกส์ ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมแรงทั้งจากภาคเอกชนและส่วนราชการอื่นๆ ด้วย" นางอภิรติระบุ

พณ.ถกเอกชนปรับแผนส่งออก

น.ส.ชุติมา บุญประภัสร์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดงานแสดงสินค้าของข้าวและของใช้ในบ้าน ที่ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติไบเทค ว่าจะหารือกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ในวันที่ 21 เมษายนนี้ เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และจัดทำแผนผลักดันการส่งออกปี 2558 ใหม่ ยอมรับว่ามีหลายปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะภาวะเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่ยังไม่ฟื้นตัว รวมถึงราคาน้ำมันที่ลดลงจาก 90 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล มาอยู่ที่ประมาณ 40-50 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล จึงต้องปรับแผนการส่งออกและทบทวนเป้าหมายการส่งออกปี 2558 ใหม่ จากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัวได้ 4% แต่ยังคงมั่นใจว่าการส่งออกปี 2558 ขยายตัวเป็นบวกอย่างแน่นอน

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธาน ส.อ.ท. กล่าวถึงการหารือกับกระทรวงพาณิชย์ในวันที่ 21 เมษายนนี้ ว่า ส.อ.ท.จะเสนอปัญหาและทางออกการส่งออกไทย จะนำเสนอการเปิดตลาดการค้าใหม่ รวมทั้งการหามาตรการเพื่อผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลาง (ฮับ) ทางการค้าของอาเซียน ส่วนมาตรการอื่นๆ ส.อ.ท.จะหารือรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนเองก่อนในวันที่ 20 เมษายนนี้

22 เมษายน 2558 หน้า 1,6 (4)

นายณพพร เทพลีธา ประธานสภาผู้ส่ง
สินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) กล่าว
ว่า การหารือกับกระทรวงพาณิชย์ วันที่ 21
เมษายน สรท.จะเสนอประเด็นปัญหาการขึ้น
ราคาค่าภาระขนส่งสินค้าที่ทำเรือ (ค่าที่เอสซี)
ของสายเรือสูงเกินความเป็นจริง เป็นการสร้าง
ภาระของการส่งออก และเรื่องการอำนวยความสะดวก
ความสะดวกทางการค้า อาทิ การจัดเก็บภาษี
ศุลกากร การตรวจมาตรฐานสินค้า และการ
ออกใบอนุญาตการส่งออก จะเสนอส่งเสริม
ตลาดหลักเดิม ได้แก่ ญี่ปุ่น ยุโรป จีน รวมทั้ง
ตลาดชายแดน และขยายตลาดใหม่ ได้แก่
อินเดียและรัสเซีย



22 เมษายน 2558 หน้า 10



รู้ไป
เล่าไป

ดลมนัส กาเจ

อนาคตยางไทยหลังเปิด‘เออีซี’

หากนับถอยจากนี้ไปก็ยังมีเวลาอีก 8 เดือนกับ 7 วัน ก็จะเป็นวันที่กลุ่มประเทศในอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ บรูไน เวียดนาม กัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมาร์ รวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ “เออีซี” ในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 นี้

พืชเศรษฐกิจหลักของกลุ่มประเทศในอาเซียนเราจะมีลักษณะใกล้เคียงกันหลายชนิด โดยเฉพาะยางพารา ที่ราคากำลังตกต่ำอยู่ขณะนี้

โดยประเทศไทยมาครองแชมป์การส่งออกยางพารามากที่สุดในโลก เมื่อครั้งที่ยางพาราราคาดี ส่งออกคิดมูลค่าปีละกว่า 4 แสนล้านบาท ถือเป็นมูลค่าส่งออกสินค้าเกษตรที่มากที่สุดของประเทศ

ปัจจุบันราคายางพาราตกต่ำ เปิดตลาดวันแรกของสัปดาห์นี้ (20 เม.ย.58) ราคาประมูลที่ตลาดคกยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ยางแผ่นดิบ กิโลกรัมละ 48.13 บาท ยางรมควันชั้น 3 กิโลกรัมละ 50.39 บาท ขณะที่ตลาดท้องถิ่น ยางแผ่นกิโลกรัมละ 46.50 บาท น้ำยางสด กิโลกรัมละ 45.50 บาทเท่านั้น

ถ้าดูตัวเลขการผลิตยางธรรมชาติของโลก ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย มีพื้นที่ผลิตรวมกันกว่า 60% ของพื้นที่ปลูกยางพาราทั่วโลก เมื่อปี 2555 ทั้ง 3 ประเทศส่งออกยางพารามีมูลค่า 672.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเท่ากับ 75% โดยไทยได้ส่วนแบ่งการตลาดกว่า 40% แต่อนาคตอันใกล้นี้ สัดส่วนอาจลดลง เพราะประเทศเพื่อนบ้านของเราทั้ง

เมียนมาร์ สปป.ลาว และกัมพูชา ขยายพื้นที่ปลูกยางพาราขนาดใหญ่ ตรงนี้ลึกรับ ที่ **ผศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช** คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มองว่าสถานการณ์ยางพาราของไทยในวันนี้ยังคงน่าห่วง ส่วนหนึ่งเป็นผลจากราคายางโลกตกต่ำ แม้ภาครัฐจะพยายามแก้ไขปัญหาด้วยการเพิ่มการใช้งานยางพาราในประเทศ แต่แนวโน้มในปีนี้ก็ยังไม่สดใส ขณะที่ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้เข้าประเทศปีละกว่า 4 แสนล้านบาท มีผู้ประกอบการทำสวนยาง 1.5 ล้านครัวเรือน

ด้วยเหตุนี้ คณะเศรษฐศาสตร์ และศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ร่วมมือกับเครือข่ายวิจัยโลกทัศน์ (ซีพี) จัดเวที ประเทศไทยกับ Global Connectivity ในหัวข้อ “AEC : อนาคตยางพาราไทย วิฤติหรือโอกาส” เพื่อระดมความคิดเห็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับวงการยางพาราไทยจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนวิเคราะห์ถึงปัญหา และแนวทางการพัฒนายางพาราไทยไปสู่ความยั่งยืน ในวันที่พฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 08.30-13.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียวฟอรั่ม รัชดาฯ กรุงเทพฯ

งานนี้มีวิทยากรหลายท่านครับ อาทิ **ผศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช** นาย **ขุนศรี ทองย้อย** รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ **นายบุญหาญ อู่อุดมยิ่ง** ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมี **ดร.อำนาจ ปะติเส** รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะปาฐกถาเรื่อง “ทิศทางการพัฒนายางพาราไทย”

ผลสรุปจะออกมาอย่างไร ติดตามอ่านรายงานพิเศษหน้าเกษตร/ทำมาหากิน “คม ชัด ลึก” ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 นี้ครับ !

22 เมษายน 2558 หน้า 22 (1)

ชัยภูมิเดินหน้าพัฒนา ผู้ปลูกยางพารา



แปลงปลูกยางพารา จ.ชัยภูมิ



ยางพาราที่กรี๊ดได้แล้ว



สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ โดย นายสามารถ ศรีวิชัยภรณ์ สหกรณ์จังหวัด ได้ มอบหมายให้นายเกรียงศักดิ์ กุลชูศักดิ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จัด ประชุมโครงการ พัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรยางพาราจังหวัดชัยภูมิ ขึ้น ณ ปราสาท รีสอร์ท อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่...

โดยมีนายปรีชา ลาภารัตน์ ผู้อำนวยการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 น.ส.เบญจวรรณ บุญไร่ ทัฬหี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 เกษ ทวีศักดิ์ แสงประจักษ์ เจ้าหน้าที่งานส่งเสริม สหกรณ์อาวุโส กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 เข้าร่วม การประชุม มีผู้แทนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ปลูกและดำเนินธุรกิจยางพารา 7 สหกรณ์ เข้าร่วม



เศษยางและยางก้อนถ้วย

ประกอบด้วย 1. สหกรณ์กองทุนสวนยางพาราชัยภูมิ จำกัด 2. สหกรณ์กองทุนสวนยาง

พาราเกษตรสมบูรณ์ จำกัด 3. สหกรณ์การเกษตรโครงการทุ่งลุยลาย จำกัด 4. สหกรณ์กองทุนสวนยางพาราลำปะทิว จำกัด 5. สหกรณ์กองทุนสวนยางท่าหินโงม จำกัด 6. สหกรณ์กองทุนสวนยางชัยมงคลเทพสถิต จำกัด และ 7. กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.บ้านโคกสง่า

นายเกรียงศักดิ์ กุลชูศักดิ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กล่าวว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรยางพาราในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ



ยางแผ่นคุณภาพ

เป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และพัฒนาองค์ความรู้ในเรื่องอุดมการณ์ หลักการวิธีการสหกรณ์ เรื่องการบริหารจัดการธุรกิจในรูปแบบสหกรณ์ เรื่องบทบาทหน้าที่ ของคณะกรรมการดำเนินการ โดยที่ประชุมได้ให้ผู้แทนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งร่วมดำเนินกิจกรรมผ่านการมีส่วนร่วมระหว่างผู้เข้าประชุม เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้แทนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในการสานต่องานทางการพัฒนาขบวนการผลิตและความเข้าใจในขบวนการตลาดของยางพาราทั้งในพื้นที่และการส่งออก ซึ่งในแต่ละ



การดูแลลำต้นมีผลต่อน้ำยาง

กิจกรรมได้แบ่งแนวคิด และสร้างเสริมองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ เช่น เรื่องการช่วยตนเอง การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การเรียนรู้การวางแผน ตลอดจนถึงการแก้ไขปัญหา

อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น เป็นต้น และเพื่อเป็นการสนับสนุนให้สมาชิกผู้ปลูกยางพาราได้เรียนรู้การสร้างรายได้เสริมในแปลงยาง โดยเฉพาะในช่วงภาวะราคายางตกต่ำ ก็ได้ให้ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางไปศึกษาดูการประกอบอาชีพเสริมภายในสวนยางพารา ณ ไร่องาน B&P ตำบลเก่าข่าดี อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ อีกด้วย

ทั้งนี้ นายเกรียงศักดิ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ พร้อมทีมงาน จากสหกรณ์จังหวัดสตูล พร้อมทั้งนายวรรณศักดิ์ ไม้จืดศรี ผู้มีประสบการณ์ในกิจการยางพารา ได้เดินทางมาเป็นวิทยากรให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในการประชุมครั้งนี้ด้วย ซึ่งได้เน้นในเรื่องบทบาท หน้าที่ของคณะกรรมการ



22 เมษายน 2558 หน้า 22 (2)

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร รวมทั้งได้ให้หลักการ
บริหารจัดการสหกรณ์ ซึ่งเป็นองค์กรนิติบุคคลไว้
2 ประการ เพื่อให้ใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติ
งานคือ

1. ผู้บริหารต้องศึกษาและทำความเข้าใจ
กับเรื่องการบริหารธุรกิจ และมีความเข้าใจธุรกิจ
ในรูปแบบสหกรณ์ และ 2. การปฏิบัติงานต้อง
ดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบ ข้อ
บังคับ และหลีกเลี่ยงการดำเนินงานนอกกรอบ
วัตถุประสงค์

ที่สำคัญ ผู้บริหารต้องใช้ข้อมูลทาง
วิทยาศาสตร์ประกอบ และจำเป็นต้องมีความ
เข้าใจในการวางแผน และการจัดทำงบกระแส
เงินสดได้เป็นอย่างดี จึงจะช่วยลดความเสี่ยง
ต่อปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงินของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้

และคาดหวังว่าเมื่อเสร็จสิ้นการอบรม
แล้วผู้แทนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก
ยางพาราของจังหวัดชัยภูมิ จักได้นำองค์ความ
รู้ไปพัฒนาระบบธุรกิจยางพาราให้สามารถเอื้อ
ประโยชน์ต่อกันได้มากยิ่งขึ้น.



22 เมษายน 2558 หน้า 23

ราคายาง				
ประจำวันที่ 21 เมษายน 2558 หน่วย : บาท/กก.				
ราคาขยงส่งออก F.O.B. ส่งมอบ				
ชนิด	พฤษภาคม 2558		มิถุนายน 2558	
	กรุงเทพฯ	สงขลา	กรุงเทพฯ	สงขลา
ขยงแผ่นรมควัน				
ชั้น 1	55.95	55.70	56.15	55.90
ชั้น 2	55.35	55.10	55.55	55.30
ชั้น 3	54.80	54.55	55.00	54.75
ชั้น 4	54.50	54.25	54.70	54.45
ชั้น 5	54.05	53.80	54.25	54.00
ขยงแท่ง				
STR5L	48.00	47.75	48.20	47.95
STR5	46.10	45.85	46.30	46.05
STR10	45.40	45.15	45.60	45.35
STR20	45.00	44.75	45.20	44.95
น้ำขยงชั้น 60%	34.80	34.55	35.00	34.75
(High Ammonia 60%)				
ที่มา : สำนักตลาดขยงพารา สถาบันวิจัยขยง				

22 เมษายน 2558 หน้า B11

ดัชนีราคาภาคเกษตรร่วงหนัก

พรุ่งนี้ เกษตรกรเตียงถ้วนหน้า ดัชนีราคาและผลผลิตเกษตรร่วงหนัก “ยางพารา-ปาล์ม-หมู-ไก่” ทรุดยกแผง

นายเลอศักดิ์ รุ่งตระกูลไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงดัชนีราคาสินค้าเกษตรเดือน มี.ค. 2558 เมื่อเทียบกับเดือน มี.ค. 2557 พบว่าในภาพรวมดัชนีราคาลดลง 7.64% โดยสินค้าเกษตรที่มีราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ยางพารา สุกร ไก่เนื้อ และไข่ไก่ โดยราคายางพาราลดลง

เนื่องจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ส่วน สุกร ไก่เนื้อ และไข่ไก่ ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา สินค้าที่มีราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ สับประรดโรงงาน เนื่องจากการผันแปรความแห้งแล้ง ทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ เทียบกับเดือน ก.พ.พบว่า ดัชนีราคาสินค้าเกษตรลดลง 3.92% สินค้าที่มีราคาลดลง ได้แก่ ยางพารา และปาล์มน้ำมัน โดยยางพาราราคาลดลงตามทิศทางตลาดล่วงหน้า

TOCOM และปาล์มน้ำมัน ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น ประกอบกับราคาตลาดล่วงหน้ามาเลเซียปรับลดลง ส่วนสินค้าที่ราคาสูงขึ้น ได้แก่ สับประรดโรงงาน เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดไม่เพียงพอต่อความต้องการของโรงงานแปรรูปสับประรดและคาดว่าเดือนเม.ย.นี้ ดัชนีราคาสินค้าเกษตรจะใกล้เคียงกับเดือนที่ผ่านมา

สำหรับดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเดือน มี.ค. 58 เทียบกับมี.ค. 2557 พบว่า ภาพรวมลดลง 12.35% สินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่

ข้าวเปลือกเจ้า ยางพารา สับประรดโรงงาน หอมแดง กระเทียม และปาล์มน้ำมัน สินค้าสำคัญที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ มันสำปะหลัง มันฝรั่ง หอมหัวใหญ่ สุกร ไก่เนื้อ และไข่ไก่ เทียบกับเดือน ก.พ. 2558 พบว่า ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรลดลง 2.07%

อย่างไรก็ตาม ในเดือน เม.ย. คาดว่าดัชนีผลผลิตจะใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่จะดัชนีการผลิตลดลงเมื่อเทียบกับเดือนมี.ค. สินค้าที่ออกสู่ตลาดมาก ได้แก่ ข้าวนาปรัง สับประรดโรงงาน ปาล์ม น้ำมัน และผลไม้ภาคตะวันออก

22 เมษายน 2558 หน้า 6 (1)

ส่งออกกลุ่มปาฏิหาริย์ครึ่งหลัง 'ข้าว-ยาง-มัน' ไตรมาส 1 หืดจับยอดหดถ้วนหน้า

ส่งออกสินค้าเกษตรสำคัญไตรมาสแรกผืด "ข้าว-ยางพารา-มัน" ติดลบถ้วนหน้า ลุ้นครึ่งหลังกระตือรือร้น ระบุด้านปริมาณคาดยังขยายตัว แต่ด้านมูลค่าแนวโน้มลดลงตามทิศทางราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลก ข้าว ลุ้นคู่แข่งประสบภัยแล้งต้นปี 10 ล้านตันถึงฝั่ง ยางไทยรัฐซื้อเก็บราคาสูงไม่ส่งออกทำยอดไม่กระตือรือร้น

นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า ในไตรมาสแรกของปีนี้ คาดการส่งออกข้าวของไทยจะสามารถทำได้ที่ประมาณ 2.1 ล้านตันซึ่งในแง่ปริมาณถือว่ามีความใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา แต่ในแง่มูลค่าจะขยายตัวลดลง จากราคาข้าวของไทย และเมื่อเทียบกับราคาข้าวของเวียดนาม อินเดีย ปากีสถาน ซึ่งเป็นคู่แข่งสำคัญ ราคาข้าวไทยยังสูงกว่าคู่แข่งชั้นเฉลี่ย 30-40 ดอลลาร์สหรัฐต่อ

ตันทำให้ขยายยาก โดยล่าสุดราคาข้าวไทย (ข้าวขาว 5%) เฉลี่ยที่ 385-390 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ข้าวชนิดเดียวกันของเวียดนามเฉลี่ย 370 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ข้าวอินเดียเฉลี่ย 380 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน และข้าวปากีสถาน 350-355 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน

สำหรับราคาข้าวของประเทศคู่แข่ง ณ เวลานั้นน่าจะต่ำสุดแล้ว แต่ข้าวไทยยังลดได้อีก หากรัฐบาลเร่งระบายข้าวในสต็อกออกมาจำนวนมาก แต่ขณะนี้รัฐบาลชะลอการระบายเพราะเกรงว่าจะ

จากการส่งออกน้ำมัน ที่แต่ละปีจะซื้อข้าวนี้จากไทยประมาณ 2 ล้านตัน จากราคาน้ำมันที่ลดลง ทำให้กำลังซื้อข้าวลดลงด้วย"

อย่างไรก็ตามเป้าหมายส่งออกข้าวปี 2558 ที่สมาคมตั้งเป้าไว้ที่ 10 ล้านตันยังต้องลุ้น หากมีสถานการณ์ภัยแล้งในประเทศผู้ผลิตเช่น สหรัฐฯ อินเดีย ก็จะทำให้มีการนำเข้าข้าวไทยเพิ่มขึ้น

ด้านนายหลักชัย กิตติพล นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมยางพาราไทย กล่าวว่า ภาพรวมการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางพาราของไทยในไตรมาสแรกของปีนี้ลดลงทั้งด้านปริมาณ และมูลค่า โดยปริมาณลดลงเล็กน้อย แต่ด้านมูลค่าลดลงเกือบ 40% มีส่วนสำคัญจากรัฐบาลได้ใช้เงินจากกองทุนมูลค่าภัณฑ์กันชน (บัฟเฟอร์ ฟันด์) ซื้อยางราคาขึ้นน้ำตาลออกไปเก็บสต็อก และยังไม่ได้ระบายหรือส่งออกไป อย่างไรก็ตามในส่วนของการส่งออกของภาคเอกชนยังไปได้ โดยบางบริษัทการส่งออกก็ไม่ได้ลดลง ขณะที่บางบริษัทส่งออกลดลงแล้ว

ทั้งนี้การส่งออกยางพาราในไตรมาส 2 คาดว่าจะยังชะลอตัวตามฤดูกาลผลิต เพราะช่วงเดือนเมษายนเป็นช่วงปิดกรีดยาง และมีวันหยุดมาก แต่ผลผลิตจะเริ่มออกมาอีกครั้งหลังเกษตรกรเริ่มเปิดกรีดยางในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน แต่ภาพรวมผลผลิตและการส่งออกจะยังชะลอตัวและจะปรับตัวดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง และสถานการณ์ราคาน้ำมันน่าจะปรับตัวดีขึ้นตามราคาน้ำมันในตลาดโลกที่คาดว่าจะเริ่มปรับตัวสูงขึ้น ภาพรวมทั้งปี 2558 คาดการส่งออกยางในแง่ปริมาณจะขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วไม่ต่ำกว่า 10% ส่วนด้านมูลค่าคาดว่าจะยังลดลงจากปีก่อน



• เจริญ เหล่าธรรมทัศน์

กระทบราคาข้าวเปลือกนาปรังที่กำลังออกมา ซึ่งการระบายครั้งต่อไปต้องรอจังหวะเวลา

"แนวโน้มการส่งออกข้าวในไตรมาส 2 ดูแล้วยังเหนื่อย และคาดว่าจะชะลอตัว เพราะส่วนใหญ่ลูกค้าได้ซื้อไปบ้างแล้วหลังปีใหม่ ขณะที่ตลาดแอฟริกาซึ่งมีส่วนส่งออก 50-60% ของการส่งออกข้าวในภาพรวม เวลานี้หลายประเทศที่ซื้อขายด้วยเงินสกุลยูโร ผ่านนายหน้าที่เป็นชาวยุโรป จากเงินยูโรที่อ่อนค่าทำให้ต้นทุนนำเข้าเขาสูงขึ้น ส่วนในจีเรียที่มีรายได้หลัก



22 เมษายน 2558 หน้า 6 (2)

ขณะที่นางสุรีย์ ยอดประจง นายกสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย กล่าวว่า การส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย ในไตรมาสแรกของปีนี้ด้านปริมาณยังขยายตัว โดยนับจากเดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนมีนาคม 2558 ไทยส่งออกมันเส้นได้แล้วเกือบ 4 ล้านตัน แต่ด้านมูลค่าติดลบ (จากข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร ช่วง 2 เดือนแรกปี 2558 การส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังยังติดลบที่ 5.3% โดยมันเส้นติดลบ 16.3% ขณะที่แป้งมันสำปะหลัง +7.9%)

“ในส่วนของแป้งคาดปีนี้ยังขยายตัวเพิ่มจากปีที่แล้วส่งออกกว่า 3 ล้านตัน ส่วนมันเส้นปีที่แล้วส่งออกได้ 7 ล้านตัน แต่ปีนี้ไม่น่าจะถึงจากผลผลิตมันได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง”